



ĐTC Phanxicô đi đàng Thánh Giá với Đại Hội Giới Trẻ (WYD): Chúa Giêsu tiếp tục đồng hành với chúng ta

Thanh Quảng sdb

Đàng Thánh giá được cử hành tại Công viên Hoàng đế Edward VII, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các bạn trẻ rằng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta hôm nay, với tràn đầy yêu thương và hy vọng cho mỗi người chúng ta.

(Tin Vatican - Christopher Wells)

Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu Chặng Đàng Thánh Giá bằng kêu gọi: “Hôm nay chúng con sẽ bước đi với Chúa Giêsu,” hay bước đi Chặng Đàng Thánh Giá, cao điểm của ngày thứ Sáu của tuần lễ Đại hội Giới trẻ Thế giới.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các bạn trẻ rằng “khi Chúa ở giữa chúng ta, Chúa Giêsu đã bước đi, chữa lành người bệnh, chăm sóc người nghèo, thực thi công lý... Ngài đã bước đi, rao giảng, dạy dỗ chúng ta.”

Nhưng, Đức Thánh Cha nói, “con đường ghi đậm nhất trong tâm hồn chúng ta là con đường Canvê, Con đường Thập giá. Và hôm nay chúng con sẽ bước đi với tâm tình cầu nguyện – Cha cũng hiệp thông cầu nguyện, và bước đi theo Con Đường Thập Giá.”



Các bạn trẻ hành hương tại Chặng Đàng Thánh Giá

'Ngôi Lời đã trở nên xác phàm'

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, “Con đường của Chúa Giêsu là Thiên Chúa đi ra khỏi chính Ngài, để đồng hành với chúng ta.” ĐTC nhắc lại những lời mở đầu Tin Mừng Thánh Gioan, “Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm và bước đi giữa chúng ta.

ĐTC hỏi những người hiện diện: Chúng con có nhớ? Và Ngôi Lời đã làm người và bước đi giữa chúng ta. Ngài làm điều đó vì tình yêu.”

Sau đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người suy tư về những nỗi đau trong cuộc sống của họ, đồng thời nhắc nhở họ rằng “Chúa Giêsu ở đó với chúng ta, Ngài khóc với chúng ta, bởi vì Ngài đồng hành với chúng ta trong đêm tối sâu đau.” Và ngài mời họ chia sẻ nỗi buồn với Chúa Giêsu, trong sự thinh lặng của tâm hồn.

Chúa Giêsu đến để lau khô nước mắt của chúng ta

Sau một lúc thinh lặng, Đức Thánh Cha quả quyết với các bạn trẻ rằng “Chúa Giêsu, với sự dịu hiền của Ngài, sẽ lau khô những giọt lệ sâu kín của chúng ta,” và luôn hiện diện để xoa dịu nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi của chúng ta và đổ tràn niềm an ủi cho chúng ta.

Đồng thời, Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta “hãy dẫn thân yêu thương”, để đồng hành với Ngài trong suốt cuộc đời.

Cuối cùng, với giây phút im lặng thứ hai, một lần nữa, ĐTC kêu gọi các bạn trẻ hãy suy tư về những đau khổ, lo lắng và bất hạnh của chính họ, cũng như “ước muốn tâm hồn được hân hoan trở lại”. Và ĐTC kết thúc bằng những lời an ủi, một lần nữa tập trung vào Chúa Giêsu, Đấng “vác Thập giá, chết trên Thập giá, để linh hồn chúng ta có thể được hồi sinh một lần nữa”.



Khoảnh khắc Đàng Thánh Giá ở Lisbon

Qua Thánh Giá

Theo các nhà tổ chức WYD, “mục đích của Chặng Đàng Thánh Giá không chỉ đơn thuần là nhắc lại những đau khổ mà Chúa Kitô đã chịu. Cung cách cầu nguyện này... đề xuất rằng chúng ta hãy chiêm ngắm và để cho mình được cảm nghiệm sâu xa bằng chiều kích của Tình yêu hoàn toàn quảng đại, hoàn toàn tự hiến đến hiến mạng sống của mình cho mạng sống của người khác.”

Các chủ đề của Chặng Đàng Thánh Giá của Đại hội Giới trẻ Thế giới lần này, là do chính những người trẻ đề xuất, đề cập đến “những vết thương và sự yếu đuối trong cuộc sống của những người trẻ ngày nay,” bao gồm nghèo đói, cô đơn cô độc, bất khoan dung, hủy phá tạo vật.

Tìm sức mạnh nơi Chúa Giêsu

Liên kết những yếu đuối của chúng ta với 14 Chặng Đàng Thánh Giá nhằm tạo ra “bầu không khí cầu nguyện sâu sắc, qua đó mọi người có thể nhận ra sức mạnh và động lực mà họ nhận được từ Chúa Giêsu, cả trong ánh sáng lẫn bóng tối của cuộc đời họ.”



ĐGH Phanxicô đi Đàng Thánh Giá ở Lisbon

Điều này dẫn đến lời cầu nguyện “xin cho việc đồng hành với Chúa Giêsu trong cuộc hành trình thương khó của Ngài lên đồi Canvê có thể làm chúng ta ngập tràn hy vọng và động lực để hướng về tương lai, đối diện với những thách thức của nó như Chúa Giêsu đã làm... với sức mạnh của đức tin, đức cậy và đức mến.”

Âm nhạc, nghệ thuật và nhân chứng

Đàng Thánh Giá, một trong những sự kiện long trọng và cảm động nhất của Ngày Giới trẻ Thế giới, được diễn ra với âm nhạc truyền thống và đương đại, cũng như các hình ảnh đại diện cho mỗi Chặng, được dàn dựng do một nghệ sĩ Dòng Tên, Cha Nuno Branco.

Tại nhiều điểm khác nhau trong suốt cuộc hành trình, những người trẻ – đến từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ – đã đưa ra những chứng từ về đau khổ, hy vọng và tình yêu của chính họ.



Chặng Đàng Thánh Giá ở Lisbon với Đức Thánh Cha Phanxicô

Video đầy đủ Con Đường Thánh Giá: <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-08/pope-at-via-crucis-jesus-continues-to-journey-at-our-side.html>